

ดิ้นรนให้ได้รับ “รายได้สม่ำเสมอ”

ผู้คนในประเทศกำลังพัฒนาชอบที่จะเป็นลูกจ้างประจำของรัฐ แต่แทนกันไปสมัครมากมายเมื่อเทียบกับตำแหน่งที่มี ทั้งๆที่ผลตอบแทนก็ไม่สูง และในบางประเทศก็ต่ำเอามากๆ

เหตุผลที่เป็นเช่นนี้ก็คือนิสัยการออมและการได้รับรายได้ โดยเฉพาะที่เป็นเงินสดเป็นสุดยอดแห่งความปรารถนา เพราะทำให้แน่ใจว่าจะได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีในระดับหนึ่ง

ในบ้านเราสมัยก่อน การรับราชการเป็นเป้าหมายของคนเรียนจบมหาวิทยาลัย เพราะมีเกียรติ มีสวัสดิการไปถึงพ่อแม่ด้วย ถึงแม้เงินเดือนจะต่ำ แต่ก็มีบ้านเช่า และได้รับเงินเดือนสม่ำเสมอ สิ่งหลังนี้เป็นเรื่องสำคัญที่อาจถูกมองข้ามไป

เมื่อประเทศพัฒนาขึ้น ภาคเอกชนให้ผลตอบแทนสูงกว่ามาก และได้รับสม่ำเสมอเช่นกัน ตลอดจนได้รับเกือบทุกสิ่งในระบบราชการให้ ความต้องการเป็นข้าราชการของคนในเมืองที่มีการศึกษาสูงที่มีโอกาสเข้าไปอยู่ในภาคเอกชนจึงลดลงไปมาก อย่างไรก็ตาม ผู้คนในต่างจังหวัดจำนวนมาก ทั้งที่มีการศึกษาสูงและปานกลาง ไม่มีภาคเอกชนขนาดใหญ่ที่สามารถเข้าไปทำงานได้ จึงยังคงนิยมเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของภาครัฐอยู่มาก

สิ่งดีที่แอบแฝงอยู่ของภาคราชการคือ การได้รับค่าจ้างหรือผลตอบแทนสม่ำเสมอเป็นรายเดือน และสวัสดิการที่มีไปถึงครอบครัว

ศิลปิน นักร้อง นักแสดง พ่อค้า นักธุรกิจ ลูกจ้างหน่วยธุรกิจที่ไม่มั่นคง ล้วนเผชิญหน้ากับปัญหาความไม่สม่ำเสมอของรายได้ อาจได้รับมากในบางเดือน และไม่ได้รับไปอีกหลายเดือน การจัดการเรื่องเงินทั้งในเรื่องส่วนตัวและธุรกิจจึงสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในเรื่องการออมเพื่ออนาคต

การจัดการเรื่องการเงินสำหรับผู้มีรายได้สม่ำเสมอ ถือได้ว่าเป็นเรื่องยากพอสมควรอยู่แล้ว แต่เมื่อผลตอบแทนที่ได้รับมีลักษณะไม่สม่ำเสมอ ก็ยิ่งทำให้ปัญหาซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีก

ผู้ที่น่าเห็นใจที่สุดคือผู้มีอาชีพอิสระที่มีรายได้เป็นรายวัน เช่น ร้านโชห่วย บริการเสริมสวย ธุรกิจค้าขาย บริการรถแท็กซี่ หรือรับจ้าง แคดดี้ ฯลฯ คนในอาชีพเหล่านี้รายได้มีขึ้นและลงอยู่ตลอดเวลา บางวันก็แทบไม่พอต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย บางวันก็เกินต้นทุนไปมาก ในขณะที่ต้องกินต้องใช้ทุกวัน อีกทั้งความรู้ในเรื่องจัดการเงินก็จำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับคนในอาชีพอื่นที่มีผลตอบแทนสม่ำเสมอ

ใครที่ทำงานและสามารถทำให้ตนเองได้รับรายได้สม่ำเสมอ ถือได้ว่าเป็นทั้งคนโชคดีและเป็นคนที่มีความสามารถในการจัดการเรื่องเงิน คนเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกจ้างเสมอไป อาจเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่รู้จักหารายได้ที่สม่ำเสมอเพิ่มเติมจากการให้เช่าทรัพย์สิน จากลิขสิทธิ์ จากสิทธิการให้เช่า จากแฟรนไชส์ จากดอกเบี้ย จากเงินปันผลจากหุ้น และพันธบัตร ฯลฯ

การจะเป็นเช่นนี้ได้ต้องมาจากการวางแผนการเงินที่ดีในอดีต โดยมี “การอยู่กินต่ำกว่าฐานะ” จนมีเงินออมเป็นฐานเพื่อเอาไปลงทุนเพื่อให้เงินทำงานรับใช้

การดิ้นรนเพื่อให้ตนเองได้รับรายได้สม่ำเสมอ เป็นหัวใจสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

